

## ชื่อหน่วย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก	(๔) การควบคุม ภายในที่ยังมี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงาน ที่รับชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม การมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงาน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ นักวิจัยในการดำเนินการศึกษาวิจัยให้ สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์</p>	<p>มีแผน ยุทธศาสตร์การ จัดการความรู้ วิจัยและ นวัตกรรม</p>	<p>มีแผนการ ดำเนินงานแต่ไม่ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของภาคี เครือข่ายผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑. ตรวจสอบความต้องการของภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. จัดการแผนบูรณาการ วิจัยและ นวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๔. มีการกำกับติดตามและ ประเมินผล</p>	<p>คณะทำงาน กพว.กอง กิจกรรม ทางกายเพื่อ สุขภาพ</p>	<p>○</p>	<p>มีความเสี่ยงด้านอื่น เช่น บางกลุ่มขาดการศึกษาวิจัย ขาดความรู้และทักษะในการ ทำวิจัย</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจสนับสนุน :</u> <u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการและ การเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯและตามมติ กรรม. ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรและ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม มติกรรม.</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายโดย กำหนดเป็นตัวชี้วัด หลักของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณให้ ผู้บริหารทราบในที่ ประชุมกองทุก เดือน</p>	<p>ผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน)ยังไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>๑. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผล การดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นระยะๆ และมีการ ติดตามในที่ประชุมกองทุก เดือน ๒. มีการปรับปรุง แผนปฏิบัติการให้เป็น ปัจจุบันและการสอดคล้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ กลุ่มอำนวยการ ๓๐ ก.ย ๖๒</p>	<p>○</p>	<p>มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบ ประมาณผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและที่ ประชุมกองทุกเดือน</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม อัครวุฒมางกูร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒